





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการ Care D+ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ hfocus - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงาน Care D+ Team รพ.สวนปรุง ซึ่งรพ.สวนปรุงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Care D+ Team ชุดแรกจำนวน 89 คน พร้อมประจำการในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อยกระดับด้านการบริการสาธารณสุข สร้างขวัญกำลังใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ - พญ. จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.สระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สระบุรี เข้ารับการอบรมขับเคลื่อนโครงการ Care D+ และร่วมประชุมพิธีเปิดตัวโครงการ Care D+ (แคร์ดีพลัส) ผ่านระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรเป็นความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์ฯ และ สร. เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการสื่อสารไม่ตรงกัน</p>	
<p>การยกระดับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage) - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ต้องการปฏิรูประบบสุขภาพเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ สปสช. จะปฏิรูป 2 เรื่อง ได้แก่ การใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปรับบริการที่ไหนก็ได้ อาจจะติดขัดหรือหน่วยบริการยังไม่สามารถให้บริการได้ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถติดต่อเข้ามาที่ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทหาหน่วยบริการในบริเวณใกล้เคียง และอยู่ระหว่างการประสานคลินิกวิชาชีพให้เข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อให้บริการนอกเวลาราชการ ในระยะต่อไป จะเน้นการยกระดับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม สำหรับกลุ่มเสี่ยงเมื่อมีความจำเป็นต้องได้รับการคัดกรองเบื้องต้น เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก ทั้งหมดคือภาพรวมของนโยบายการยกระดับบัตรทองที่จะเกิดขึ้น ขอให้ติดตามและให้กำลังใจกับทีมงานทุกคนในการร่วมกันยกระดับครั้งนี้ให้สำเร็จ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>จัดมาตรการรองรับขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, sondhitalk) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง กรณี ครม. อนุมัติให้มีการเปิดสถานบริการถึงตี 4 ในพื้นที่น่านร่อง และให้เปิดได้ถึง 6 โมงในช่วงเทศกาลเคาท์ดาวน์ น่านร่องในพื้นที่ กทม. ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และ เกาะสมุย ว่า ขณะนี้ได้ให้คณะทำงานที่มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พิจารณามาตรการเพื่อดูแลประชาชนในมิติสุขภาพ รองรับบริการขยายเวลาเปิดสถานบริการ ส่วนมาตรการร่วมกับ สพด. เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน จะต้องให้คณะทำงานฯ เสนอมาตรการออกมาก่อน - นายชูวิทย์ จันทร์หิรัญ ประธานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวแสดงความเห็นว่า น่าเสียดายมากที่ สธ. ผู้บริหารต่างๆ ไม่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องดังกล่าวอย่างดีพอ แม้แต่ นพ.ชลน่าน เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องเน้นเรื่องมิติสุขภาพ น่าจะมีจุดยืนความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพชัดกว่านี้</p>	
<p>ผลคัดกรองสุขภาพตัวประกันคนไทยกลับจากอิสราเอล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thejournalistclub, fm91bkk, acnews, bangkokbiznews, thaitabloid) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยผลคัดกรองสุขภาพตัวประกันคนไทยกลับจากอิสราเอล 17 ราย ไม่พบโรคติดต่อ แต่มีอาการป่วยทางกาย 6 ราย คัดกรองสุขภาพจิตเครียดพบเล็กน้อย 2 ราย ประสานพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง</p>	
<p>เปิด “รพ.ราชวิถีนครพิงค์” สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, Chiangmainews, brickinfotv, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิด “รพ.ราชวิถีนครพิงค์” เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ ให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปและเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป/ทางเดินปัสสาวะ, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>, สติ-นรีเวชกรรม และทันตกรรม รวมทั้งผ่าตัดแบบวันเดียวและพักฟื้นแบบผู้ป่วยใน เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 120 เตียง ให้บริการครบทุกสาขาต่อไป</p>	
<p>ประชุมเครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 82 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews, กรมประชาสัมพันธ์) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosnet) ครั้งที่ 82 ที่ รร.คุ้มเกล้า จ.เชียงใหม่ จัดโดยจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สธ. ขับเคลื่อนอนาคตการแพทย์และสาธารณสุขของไทย</p>	
<p>รมช.สธ. มอบรางวัล Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2023 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมืองออนไลน์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, สวท., hfocus) - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2023” ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดย สสส. โดยนายสันติ กล่าวว่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs และป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป/Startup ผลักดันแนวคิด และต้นแบบนวัตกรรม การเข้าถึงเทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสการเข้าถึง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ</p>	
<p>โครงการรากฟันเทียม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวไทย, Radio-สวท., thansettakij, chiangmainews, thecoverage) - นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รก.รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ว่า ในปี 66 สธ.โดยกรมอนามัย ร่วมกับกรมการแพทย์ สปสช. และมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 ก.ค.67 โดยผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ได้รับการใส่ฟันเทียมจำนวน 53,897 คน และผู้รับบริการฝังรากฟันเทียม จำนวน 1,668 คน และตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุโครงการในปี 67 ผู้ได้รับการใส่ฟันเทียม จำนวน 72,000 คน และผู้ได้รับการฝังรากฟันเทียม จำนวน 7,200 คน พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในปี 67 กรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนาโครงการให้บริการ ดังนี้ 1) ประสานให้ทุกจังหวัดคัดกรอง ผู้ที่ไม่มีฟันในปาก และฟันเทียมทั้งปากเดิมหลวม 2) เตรียมความพร้อมหน่วยบริการ พัฒนาศักยภาพทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ในการจัดบริการ 3) ผลักดันการจัดบริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมให้เป็นสิทธิประโยชน์ในกลุ่มผู้ใช้สิทธิข้าราชการ และประกันสังคมในอนาคต และ 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (Hfocus, มติชนออนไลน์) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขณะนี้พบว่ามี 19 จังหวัด ที่เริ่มได้รับผลกระทบจากฝุ่น ได้แก่ ภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด และกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลอีก 3 จังหวัด สาเหตุที่สถานการณ์มีจำนวนแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการปรับค่าดัชนีคุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จาก 50 มคก./ลบ.ม. เหลือ 37.5 มคก./ลบ.ม. ขณะนี้เราพบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบโรงพยาบาลมากขึ้นประมาณร้อยละ 77 คาดว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เน้นย้ำสำหรับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ได้รับผลกระทบจากฝุ่นอย่างแน่นอน เนื่องจากมีอัตราการหายใจเข้าลึกกว่าปกติทำให้สูดอากาศเข้าไปลึกขึ้น โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมากสามารถเข้ากระแสเลือดอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์อาจทำให้เมื่อคลอดออกมาแล้วมีแนวโน้มเกิดภาวะออทิสติกและสมาธิสั้นหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ การป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในแต่ละวันได้ผ่านแอปพลิเคชัน “LifeDee” หากไม่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ควรอยู่ในบ้าน แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยและออกไปโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด</p>	
<p>วันเอดส์โลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., คมชัดลึก, Radio-สวท., thejournalistclub, hfocus, thaipbs) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดคือ Let Communities Lead มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>องค์กร และกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และให้ตระหนักถึงการป้องกัน และ นำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ จึงขอเชิญชวนทุกคน โดยเฉพาะเยาวชน ใช้ถ้อยคำอ่อนโยนให้เป็นเรื่องปกติ “ถ้อยคำอ่อนโยน พกกันไว้ ใช้ทุกครั้ง กับทุกคน ทุกช่องทาง” โดยสามารถรับถ้อยคำอ่อนโยนได้ฟรีที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ และชวนตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ</p>	
<p>เหตุระเบิดโกดังเก็บสารเร่งลำไย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., สำนักข่าวไทย, hfocus, ChiangmaiNews) - พญ. อัจฉรา นิธิอภิญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระเบิดของสารโพแทสเซียมคลอเรต หรือสารเคมีที่ใช้ออกซิไดซ์ในโกดังพื้นที่บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.66 ส่งผลให้อาคารที่เก็บสะสมสารดังกล่าวเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต 3 รายนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิด กรมอนามัยจึงได้มอบทีมปฏิบัติการฯ (ทีม SEhRT) ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับทีมจังหวัดในการเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำการจัดเก็บ การดูแลสารเคมีที่ใช้ในทางเกษตรกรรมแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ และสื่อสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน</p>	
<p>จัดตั้งภูชีวาภิบาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., thecoverage) - นพ. ญัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยรพ.สงฆ์ - คณะพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ การสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการภูชีวาภิบาล พร้อมมีการอบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก ให้สามารถดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธเสมือนเป็น อสว. เพื่อให้พระสงฆ์อาพาธระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี (Virtual Hospital) อันทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พระสงฆ์เข้าถึงการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>ภารกิจ อสม. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ยืนยันว่ากรมฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ อสม.รายงานสถานการณ์สุขภาพและโรคแพนรพ.สต. ตามที่บางแห่งอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันภารกิจทุกอย่างเป็นไปตามเดิม อสม.ยังส่งรายงานผ่าน smart อสม. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage - ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผย 21 ธ.ค.66 จะยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เปลี่ยนมาเป็นแอป “Smart อสม.” รายงานการทำงานสุขภาพปฐมนุรักษ์ในพื้นที่เข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานรับค่าป่วยการประจำเดือน ทั้งนี้ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีการทำงานของ อสม. ปรับปรุงระบบแอปให้มีความเสถียร เพราะมักล่มบ่อยครั้งช่วงสิ้นเดือน ทำให้เข้าระบบบันทึกรายงานไม่ได้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) - น.ส.วิไลวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผย แอปฯ อสม.ออนไลน์ที่เป็นของภาคเอกชน จะยุติการให้บริการในวันที่ 21 ธ.ค. 2566 แต่จะไม่ปัญหาในการดำเนินงานของ อสม. เพราะที่ผ่านมา อสม. ทั่วประเทศก็ใช้แอปฯ ใหม่ในการทำงานคือแอปฯ ‘Smart อสม.’ ที่ กรมสบส. พัฒนาพร้อมกันทั่วประเทศ</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus) - กรมควบคุมโรค ชี้แจงข่าวปลอม "จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 พุ่งสูงขึ้น วันละ 1000 ราย" ว่า จากข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด 19 ช่วงวันที่ 20-26 พ.ย.66 พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวม 480 ราย เฉลี่ยวันละ 69 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยสัปดาห์ดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยจากสัปดาห์ก่อนๆ เล็กน้อย</p>	
<p>ชื่นชมทีมส่งต่อผู้ป่วยของรพ.มหาราชนครราชสีมา สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict - โพสต์ชื่นชมทีมส่งต่อผู้ป่วยของรพ.มหาราชนครราชสีมา รวมถึงแชร์เพจ jiraruj Praise กรณี การขนย้ายผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปี เข้ามาผ่าตัดรักษาที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ มีภาวะหลอดลมตีบ เหลือเพียง 2 มม. ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นเคสที่มีความเสี่ยงสูงในการส่งต่อ ใช้เวลาเตรียมงานไม่ถึง 3 ชม. ซึ่งความยากต้องผ่านสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ ที่คาดเดาไม่ได้ สุดท้ายเดินทางไปถึง รพ.ตามกำหนดปลอดภัยทั้งคนไข้และทีมงานทั้งหมด</p>	
<p>งานมหกรรมลดเค็ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สสส. ร่วมกับ ก.สาธารณสุข กรุงเทพฯ และภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนการเตรียมจัดงานนิทรรศการครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดพื้นที่ซ้อป ชิม อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้นเตือนภัยคนติดเค็ม ภายใต้คำขวัญ เค็มน้อย อร่อยได้ ในวันที่ 4 - 6 ธ.ค. 66 ณ Zone Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	
<p>โรคระบาด ASF สื่อที่นำเสนอ : เพจ Anan Jongkaewwattana - โพสต์ภาพข่าวของ mononews ระบุ หมูเถื่อนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย ผู้บริโภคเสี่ยงได้รับอันตราย จากสารปนเปื้อน เช่น สารเร่งเนื้อแดง สารก่อมะเร็ง และยาปฏิชีวนะ รวมถึงโรคระบาด เช่น ASF (อหิวาต์แอฟริกา) พร้อม แสดงความเห็น โรคระบาด ASF เป็นโรคจำเพาะต่อสุกร ไม่ได้มีผลอะไรต่อคน ใครที่บริโภคผลิตภัณฑ์สุกรที่ตรวจพบไวรัสชนิดนี้ ยังไม่มีความเสี่ยงติดโรคหรือแพร่กระจายเชื้อเหมือนไวรัสสัตว์สู่คนชนิดอื่นๆ ผลกระทบต่อหมูเถื่อนที่ปนเปื้อน ASF จะอยู่ที่ผู้ผลิต มากกว่าผู้บริโภค</p>	
<p>อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต สื่อที่นำเสนอ : เพจ โทษกระแส - พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.4 ปคบ. เผยความคืบหน้าคดี อาจารย์เอก ฝ่ามือพลังจิต ซึ่งถูก กรม สบส. แจ้งความ ดำเนินคดี ว่า พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเป็นครั้งแรก เพื่อให้อาจารย์เอก มารับทราบข้อกล่าวหาจำนวน 5 ข้อหา คือ 1.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ร่วมกันประกอบ กิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 4.ร่วมกันดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 5.ร่วมกันฉ้อโกง ประชาชน ส่วนคนสนิทถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั้ง 2 คน ขอเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหา เนื่องจากติดภารกิจ โดยจะเรียกครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ หากถึงกำหนดนัดแล้วยังไม่ มาจะพิจารณาออกหมายจับ</p>	
<p>แก้ปัญหาหนี้ข้าราชการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight - นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญจากการประชุม คกก.กำกับการแก้ไขหนี้สิน ของประชาชนรายย่อย ครั้งที่ 2/2566 โดย ก.ยุติธรรม มีการแก้ไข พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และ นำหนี้ในระบบมาอยู่ท้าย พ.ร.บ.คดีพิเศษ จากภาพรวมหนี้ข้าราชการทั้งระบบพบว่าข้าราชการที่อยู่ในระบบเงินกู้สหกรณ์มี ยอดรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน ปัจจุบัน ข้าราชการทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในระบบเงินกู้สวัสดิการมียอดรวมกว่า 3 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นข้าราชการครกว่า 800,000 คน รองลงมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 230,000 คน และกระทรวงสาธารณสุข 200,000 คน ทั้งนี้ นายกฯ จะแถลงเรื่องหนี้สินทั้งหมดครบทุกประเภทเพื่อความ ชัดเจน ในวันที่ 12 ธ.ค.66</p>	
<p>ปรับเงินเดือน ขรก.-จนท.รัฐ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างฯ-นวก.สธ. กล่าวถึงกรณีปรับเงินเดือน ขรก.-จนท.รัฐ อย่างน้อยควรปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือนเดิม 3,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ พร้อมทวงถามการบรรจุ ขรก.โควิดรอบ 2 ขอให้สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการ อย่างเร่งรัด เพราะเวลาที่เสียไป คืออายุงาน-อายุราชการ</p>	
<p>นักร้องชาวมาเลเซีย เสียชีวิตกระทันหัน สื่อที่นำเสนอ : เพจ Suthichai Yoon - โพสต์ กรณี Queenzy Cheng (ควีนซี่ เฉิง) นักร้องชาวมาเลเซีย เสียชีวิตกระทันหันในวัย 37 ปี ขณะถ่ายทำรายการ โดยมีอาการมึนงง คลื่นไส้ และปวดหัว จากนั้นก็อาเจียนออกมา เพื่อนร่วมงานพยายามทำการปฐมพยาบาลช่วยขณะที่ควีนซี่ ยังหายใจอยู่ โดยคนใกล้ชิดบอกว่าหัวใจเธอเต้นรัว ริมฝีปาก มือ และเท้ากลายเป็นสีม่วง ทุกอย่างเกิดภายใน 5 นาที ท้ายที่สุด ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ไม่ได้ แพทย์แจ้งว่าเกิดจากเส้นเลือดโป่งพองในสมอง</p>	